



## ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ดนตรี และการแสดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)

### ผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เชิญชวนสอบราคาซื้อ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

/ ๘. ราคาที่เสนอ...

๘. ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดเป็นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามใน สัญญาซื้อขาย

๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมี มูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคล หรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอดังแต่บัดนี้เป็นต้นไป **จนถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.** โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอมินกของเจ้าหน้าที่ถึง **“ประธานกรรมการเปิดข้อเสนองการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านการสร้างสรรค์ดนตรีและการแสดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก”** และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะกรรมาธิการศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่รับยื่นข้อเสนอมทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ **๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.** ณ ห้องประชุม FA ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมาธิการศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอ โดยนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแสดงได้ที่นางสาวโฉมหญิง ประจักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ๓ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะกรรมาธิการศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ **ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.** หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๙๔๔๘๑๐ หรือ หรือ Internet : [www.finearts.cmu.ac.th](http://www.finearts.cmu.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์กัณฑ์ พูนพิพัฒน์)

รองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะวิจิตรศิลป์